
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ WebEx Meeting 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ  รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. อาจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 8. ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ WebEx Meeting 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
   แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 9. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 16. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
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 18. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 

 21. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 22. อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงค า ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 26. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 28. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขาธิการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทิมา รองวิริยะพานิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
  5. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
  7. อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
13.30 – 14.30 น. ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและแผนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต่อจากนั้น เวลา 14.30 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมสภาคณาจารย์ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 577 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 577 วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 



 3 

 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 4/2565 วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 วันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม ประธานเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. มีการแต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. จ านวน 3 ท่าน  
  2. มีการส่งหนังสือเพื่อขอเชิญเสนอชื่อ ดังนี้ 
  - อาจารย์ผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2565  
  - คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2565 
  3. มีการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ดังนี้ 
  - เพิ่มคุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ คือ 
ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติมาก่อน 
  - ก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าส าหรับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อด าเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 
   รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.4.1 อาจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
  1.4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
 ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี 
 
 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ดังนี้ 
   - หนังสือถึงหัวหน้างานสื่อสารองค์กร เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
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 - หนังสือถึงอาจารย์ตัวอย่างทั้ง 6 ท่าน เพื่อขออนุญาตน าวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของ
อาจารย์ตัวอย่างที่เคยน าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ
สภาคณาจารย์และขอเชิญรับโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 
  2. หนังสือถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เพื่อเสนอชื่อ
กรรมการฝ่ายต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน 
  3. หนังสือถึงผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอเรียนเชิญ
บรรยายพิเศษ และตอบข้อซักถามในการประชุมสภาคณาจารย์ เดือนมีนาคม 2565 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ชุดใหม่ จ านวน 5 คน โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2565 เวลา 
9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยรับใบสมัครได้ที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละส่วนงาน หรือดาวโหลดได้ที่เ ว็บไซต์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล และก าหนดลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ E-voting วันที่ 19 
เมษายน 2565 เวลา 7.00-15.30 น. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และ
ผ่านระบบ WebEx Meeting 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
3 มี.ค.65 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ทิศทางและแผนการด าเนินงานของสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

  สมาชิกเสนอให้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
บรรยายพิเศษ เร่ือง การบริหารการเงินการคลังเพื่อตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในด้านการเงิน และ ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง 
การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 



 5 

 3.2 ร่างสรุปผลการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2565 
 รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปผลการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์เพื่อจัดท าแผนงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอ า อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ร่าง สรุปการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation  
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ และอาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning  
 โดย อาจารย์ ทพญ.ปนดิา ภาวิไล    
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Professional  
 โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชัรินทร์ เสรี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
 ประธานแจ้งว่า ประธานจะพิจารณาและอาจจะมีการปรับแก้เนื้อหาในประเด็นทีม่หาวิทยาลยัได้

ด าเนินการแล้ว และหากสมาชิกต้องการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใด ขอให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการภายวันที่ 4 มีนาคม 2565 และ
หลังจากที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วจะส่งสรุปดังกล่าวเสนออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายที่เก่ียวข้องต่อไป  

 2. สรุปแบบประเมินผลการสัมมนาสภาคณาจารย์การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์   
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งต่อไป 
ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 2. แผนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ดังนี้ 
 - กิจกรรม เร่ือง งานวิจัยกับ SDGs ได้แก่ โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง “งานวิจัยมิติใหม่ มุ่ง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs)” วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00-
15.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน WebEx Event และเฟซบุ๊ก สภาคณาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  - กิจกรรม เร่ือง ถอดบทเรียนจาก Top Universities  
  - กิจกรรม เรื่อง บุคคลต้นแบบ (role model) ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ืองการท างานวิจัย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า ยังไม่มีการพิจารณาเลือกเลขานุการ
ฝ่ายกิจการบริหารฯ โดยจะมีการด าเนินการต่อไป 
  ประธานเสนอให้กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลพิจารณาเลือกเลขานุการฝ่ายกิจการ
บริหารฯ ในการประชุมคร้ังนี้เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ ต่อไป โดยขอเสนอ อาจารย์ ดร.ภก.
อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ เป็นเลขานุการ  
  มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอ อาจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ เป็นเลขานุการฝ่ายกิจการ
บริหารฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ ต่อไป 
 

 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตเร่ือง การจัดสรรงบประมาณ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความ
ต้องการใช้เงินในการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของนักศึกษา จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว 
   ประธานแจ้งว่า ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยคืนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือค่าบ ารุง
การศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจมีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์  กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 1 
มีนาคม 2565 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. เสนอจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพใจส าหรับนักศึกษา แต่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเพื่อให้บริการแก่บุคลากร 
  2. เสนอปรับเพิ่มวงเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) จากเดิม เป็น 10,000 บาท 
และจัดสรรสิทธิให้บุคลากร โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 
  3. เสนอปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  4. เสนอให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
  5. เสนอปรับเพิ่มสวัสดิการของบุคลากรตามอายุงาน 
  6. เสนอให้จัดท าประกันกลุ่มที่ครอบคลุมในส่วนของบิดามารดาของบุคลากร ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มี
รายละเอียดของประกันกลุ่มรูปแบบดังกล่าว 
  7. เสนอให้มหาวิทยาลัยระบุรายการหักเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย 
  8. แผนการจัดเสวนาของฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
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  - โครงการเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อาจเรียนเชิญ
วิทยากรจากธนาคารทหารไทยธนชาต ซึ่งเป็นผู้ดูแลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย 
  - โครงการเสวนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งว่า ได้พูดคุยกับผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องในเร่ืองต่าง ๆ แล้ว ดังนี้ 
  1. การจัดท าประกันกลุ่มเพื่ออ านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
อ านาจในการต่อรองท าให้ได้ประกันกลุ่มในราคาที่ถูกกว่า 
  2. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารเงินสวัสดิการ และให้ได้รับดอกผล 
โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้เสนอแผนการลงทุน 3 แบบที่มีความแตกต่างกันในเรื่องผลตอบแทน และระยะเวลาในการ
ลงทุน ซึ่งจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ต่อไป 
  3. การปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราก้าวหน้า
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการจ้างงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร โดยเสนอให้ปรับเพิ่มในส่วนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) ก่อน และพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน (พส.) ตามการ
พิจารณาและบริบทของแต่ละส่วนงานต่อไป 
  4. เสนอจัดสวัสดิการส าหรับคนโสด เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน  
  5. ส าหรับสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) มีข้อคิดเห็นว่า สวัสดิการรูปแบบนี้อาจ 
ไม่มีประสิทธิภาพในระยะยาว เนื่องจากบุคลากรจะใช้เงินตามวงเงินที่ก าหนด ซึ่งอาจจะน าไปซื้อสินค้าที่ไม่มีความจ าเป็น
อย่างแท้จริง โดยเสนอให้สามารถสะสมวงเงินการรักษาพยาบาล 20,000 บาทต่อปี เก็บสะสมปีละ 5,000 บาท ได้ถึง 
50,000 บาท เพื่อน าไปใช้ในการรักษาพยาบาลครั้งใหญ่ 
  สมาชิกมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  1. การบริหารเงินสวัสดิการของแต่ละส่วนงานโดยมหาวิทยาลัย ท าให้การบริหารงานของ 
ส่วนงานขาดความคล่องตัว ขอให้พูดคุยกับผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
  2. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่มีการสรุปข้อมูล 
งบดุลของกองทุนสวัสดิการฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลงบดุลเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. สรุปงานและกิจกรรมของฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ 
   - โครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
 - โครงการร่วมกับ ปอมท. ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ ปอมท.  
 - โครงการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับความก้าวหนา้ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในสายงาน 
 - การสร้างแรงบนัดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ผู้ได้รบัรางวลัอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
  2. สรุปอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงานและความก้าวหน้าของบุคลากร และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คชินท์ 
วัฒนะวงษ์ ที่ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒ
นกุล โดยข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนมีนาคม ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะน าเสนอเรื่อง อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ซึ่ง
ได้รับโล่รางวัลฯ ในงานคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม หรืออาจมีบทความอ่ืน ๆ ตามการ
พิจารณาของบรรณาธิการประจ าฉบับ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปสาระส าคัญจาก
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอ า อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี ดังนี้ 
 1. จะด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เพื่อ
ปรับปรุงท าเนียบของอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ในรูปแบบดิจิทัล 
 2. จะด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดกิจกรรมการเสวนาของสภาคณาจารย์ หากสมาชิกท่าน
ใดมีข้อมูลที่ต้องการให้เผยแพร่สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์ลงข่าวสภาคณาจารย์ได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แจ้งว่า ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะขอใช้พื้นที่ข่าวสภาคณาจารย์เพื่อน าเสนอบทความเกี่ยวกับการบริหารจัด
การเงินเป็นรายไตรมาสต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบวา่ ไม่มีผู้ยื่นเร่ืองร้องเรียน 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งให้ออก เนื่องจากไม่
ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการอุทธรณ์ค าสั่งให้ชดใช้ กรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้ฯ  
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
และผ่านระบบ WebEx Meeting สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรับผลิตหนังสือ/ต าราภาษาไทย และภาษาอังกฤษของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบ E-Book หรือผลิตหนังสือ/ต ารา แบบรูปเล่มตามความต้องการ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้พิจารณาหนังสือ/ต าราต้นฉบับ ส าหรับขั้นตอนการผลิตสามารถดูเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรับผลิตและจดลิขสิทธิ์หนังสือ/ต ารา แบบรูปเล่มที่การตีพิมพ์
แล้วในรูปแบบ E-Book  
   3. ชี้แจงรายได้จากการจ าหน่ายผลงานในรูปแบบ E-Book และหนังสือที่ (เคย) ตีพิมพ์ในนาม
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   4. รายงานความคืบหน้าการพิจารณาต้นฉบับหนังสือ/ต ารา จ านวน 11 ปก 
   5. จะจัดโครงการอบรมการจัดท าหนังสือ/ต าราสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทางออนไลน์  

6. มีการประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการ
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ 
WebEx Meeting สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. จะเร่ิมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) บริเวณทางเดิน 
  2. ปริมาณน้ าที่ผ่านกระบวนการบ าบัดลดน้อยลง เนื่องจากการปรับรูปแบบการท างานจากเดิม
เป็นการท างานจากที่บ้าน ส่งผลต่อการปริมาณน้ าที่ใช้ในการดูแลพื้นที่โดยรอบ   
  3. เสนอให้ตรวจสอบเอกสารอบรมความปลอดภัยในการท างานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้า
ท างานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล   
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
  อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณา เร่ือง การกระท าผิดวินยั
ของนักศึกษาที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จ านวน 1 เรื่อง  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการทดสอบโปรแกรมระบบสอบออนไลน์ Testimate ในการ
สอบกลางภาคของนักศึกษา ก่อนการพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมดังกล่าว  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.15 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ที่มีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น ให้มีความครบถ้วน และครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบถึง ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 4/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชัน้ 
5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ WebEx Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.35 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


